

Bảo vệ  
ngay từ giai đoạn đầu

Miễn  
thu phí

Thưởng  
định kỳ

**BẢO HIỂM TOÀN DIỆN  
BỆNH HIỂM NGHÈO**



THE REAL LIFE  
COMPANY

Bảo vệ  
ngay từ giai đoạn đầu

Miễn  
thu phí

Thưởng  
định kỳ





Bảo vệ  
ngay từ giai đoạn đầu

Miễn  
thu phí

Thưởng  
định kỳ

Nếu phát hiện sớm, bạn có nhiều cơ hội hơn để điều trị và phục hồi khỏi những bệnh hiểm nghèo. Hãy để AIA Việt Nam hỗ trợ bạn chăm sóc sức khỏe một cách tốt nhất với **Bảo hiểm toàn diện bệnh hiểm nghèo**.



**QUYỀN LỢI NỔI BẬT:**

Bảo hiểm cả những bệnh hiểm nghèo ngay từ giai đoạn đầu  
Miễn phí bảo hiểm khi mắc bệnh hiểm nghèo mức độ 2  
Thưởng khi không có yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm





Thông tin chi tiết  
về quyền lợi bảo hiểm

### THƯỞNG KHI KHÔNG CÓ YÊU CẦU GIẢI QUYẾT QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

Bạn sẽ được nhận một khoản thưởng tương đương 20% tổng phí bảo hiểm đã đóng của sản phẩm này trong mỗi Kỳ tính thưởng <sup>2</sup> nếu không có bất kỳ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm nào được chi trả trong thời gian này.

### BẢO HIỂM CẢ NHỮNG BỆNH HIỂM NGHÈO NGAY TỪ GIAI ĐOẠN ĐẦU

Quyền lợi bảo hiểm có thể được chi trả cho nhiều bệnh hiểm nghèo cho đến khi tổng số chi trả đạt 100% Số tiền bảo hiểm của sản phẩm này.

Đặc biệt, AIA Việt Nam không áp dụng thời gian chờ giữa hai lần chi trả.

Bạn được bảo hiểm cho bệnh hiểm nghèo ở cả 3 mức độ: \_\_\_\_\_

Bệnh hiểm nghèo	Quyền lợi bảo hiểm
mức độ 1	30% Số tiền bảo hiểm <sup>1</sup>
mức độ 2	60% Số tiền bảo hiểm <sup>1</sup>
mức độ 3	100% Số tiền bảo hiểm <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Tính trên số tiền bảo hiểm của sản phẩm này.

### MIỄN PHÍ BẢO HIỂM KHI MẮC BỆNH HIỂM NGHÈO MỨC ĐỘ 2

Sau khi nhận quyền lợi bảo hiểm cho bệnh ở mức độ 2, khách hàng sẽ được miễn phí bảo hiểm của sản phẩm này cho tới khi kết thúc thời hạn bảo hiểm của sản phẩm.

### BẢO HIỂM CẢ TÌNH TRẠNG BIẾN CHỨNG CỦA BỆNH TIỂU ĐƯỜNG

AIA Việt Nam sẽ trả 20% Số tiền bảo hiểm <sup>1</sup> cho khách hàng bị bệnh vớng mạc tiểu đường, giúp điều trị sớm để giảm rủi ro mất thị lực do biến chứng của bệnh Tiểu đường.<sup>3</sup>

Việc nhận quyền lợi khi bị bệnh Tiểu đường vớng mạc hoàn toàn không làm giảm các quyền lợi được chi trả theo các mức độ bệnh hiểm nghèo.



<sup>2</sup> Kỳ tính thưởng là giai đoạn 5 năm tính từ Ngày kỷ niệm hợp đồng gần nhất ngay sau ngày sản phẩm này có hiệu lực, và mỗi 5 năm sau đó.

<sup>3</sup> Khách hàng có thể nhận quyền lợi này một lần trong suốt thời hạn hợp đồng.



Danh sách các bệnh hiểm nghèo được bảo hiểm

	mức độ 1	mức độ 2	mức độ 3
<b>1</b>	<b>Ung thư</b>	1. Ung thư biểu mô tại chỗ	1. Ung thư
<b>2</b>	<b>Bệnh liên quan đến tim mạch</b>	2. Phẫu thuật ít xâm lấn bắc cầu động mạch vành 3. Can thiệp mạch vành qua da 4. Đặt máy tạo nhịp tim hoặc máy khử rung tim 5. Phẫu thuật dẫn lưu não thất 6. Nong và đặt stent cho động mạch cảnh 7. Điều trị van tim ít xâm lấn 8. Đặt màng lọc tĩnh mạch chủ	2. Phẫu thuật bắc cầu động mạch vành 3. Nhồi máu cơ tim 4. Đột quỵ 5. Bệnh cơ tim 6. Phẫu thuật van tim 7. Phẫu thuật động mạch chủ 8. Tăng áp lực động mạch phổi nguyên phát
<b>3</b>	<b>Bệnh liên quan đến hệ thần kinh</b>	9. Phẫu thuật cắt bỏ u tuyến yên 10. Hôn mê liên tục từ 48 giờ 11. Phẫu thuật tái tạo khuôn mặt cho các tổn thương do tai nạn.	9. U não lành tính 10. Hôn mê liên tục từ 96 giờ 11. Chấn thương sọ não nặng 12. Phẫu thuật sọ não hở 13. Sa sút trí tuệ 14. Bệnh Parkinson 15. Bệnh tế bào thần kinh vận động 16. Bệnh xơ cứng rải rác từng đám 17. Loạn dưỡng cơ 18. Liệt hai chi 19. Bại liệt 20. Viêm não nặng do vi rút 21. Viêm màng não do vi khuẩn
<b>4</b>	<b>Bệnh liên quan đến các tạng chủ và cơ quan chức năng</b>	12. Ghép ruột non 13. Ghép giác mạc 14. Bệnh Lupus ban đỏ hệ thống ít nghiêm trọng 15. Phẫu thuật gan 16. Thiếu máu bất sản có thể phục hồi 17. Xơ gan	22. Suy thận 23. Ghép tạng 24. Bệnh Lupus ban đỏ hệ thống 25. Bệnh gan mạn tính 26. Viêm tụy mạn tính tái phát 27. Bệnh phổi mạn tính 28. Thiếu máu bất sản 29. Ghép tủy xương 30. Viêm gan siêu vi thể tối cấp
<b>5</b>	<b>Các bệnh khác</b>	18. Mù một mắt 19. Mất thính lực một tai 20. Bồng	31. Mù hai mắt 32. Mất thính lực hai tai 33. Mất khả năng phát âm 34. Bồng nặng 35. Mất khả năng sống độc lập 36. Mất hai chi 37. Viêm đa khớp dạng thấp nặng 38. Nhiễm vi rút HIV do tai nạn nghề nghiệp



## Thông tin cần biết khi tham gia sản phẩm

- Tuổi tham gia của người được bảo hiểm:  
từ 30 ngày tuổi đến 65 tuổi.
- Tuổi tối đa khi kết thúc thời hạn  
bảo hiểm là 75 tuổi.
- Đóng phí linh hoạt với các định kỳ:  
Năm / Nửa năm / Quý / Tháng
- Quyền lợi bảo hiểm bệnh hiểm nghèo  
được chi trả khi người được  
bảo hiểm tiếp tục sống sau 14 ngày  
kể từ ngày chẩn đoán.

Đội ngũ Đại lý bảo hiểm chuyên nghiệp  
của AIA luôn sẵn sàng lắng nghe bạn. ✨  
Hãy gọi cho chúng tôi ngay hôm nay:  
**(08) 38122777**



**LƯU Ý:** Tài liệu này không phải là hợp đồng bảo hiểm. Mọi chi tiết về quyền lợi bảo hiểm được quy định trong Quy tắc và Điều khoản sản phẩm **Bảo hiểm toàn diện Bệnh hiểm nghèo**.

---

[www.aia.com.vn](http://www.aia.com.vn)  
(08) 38122777







